

Lễ ký kết hợp tác văn hóa giữa Viện Trần Nhân Tông và Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 20/4/2024 đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác văn hóa giữa Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Viện Trần Nhân Tông. Các bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp truyền thông, quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa Phật giáo cùng với nền văn hóa truyền thống Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện khoa học và văn hóa Phật giáo

trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt, họ sẽ cùng nhau biên soạn cuốn sách về 72 bảo vật quốc gia liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Đây là một dự án đầy ý nghĩa, phát huy tối đa nguồn lực và thế mạnh để tôn vinh di sản Phật giáo đất Việt. Cuốn sách quý giá này sẽ trở thành một phần quà tặng cho bạn bè quốc tế tại Đại lễ Phật đản Vesak năm 2025, góp phần quảng bá hiệu quả nền văn hóa Phật giáo Việt Nam với thế giới.



Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam Hướng hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục



Ngày 18/3/2024, TS Nguyễn Quang Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), dẫn đầu đoàn đại biểu Nhà trường tham dự phiên họp chuyên gia chủ đề “Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam – hướng hợp tác mới trong lĩnh

vực giáo dục”. Phiên họp do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức. Tại phiên họp, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quang Thuận cũng đã có bài tham luận về phương hướng hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học Nga,

dựa trên các thế mạnh hiện có của Trường Quốc tế, tiền thân là Khoa Quốc tế Việt Nga.

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga V. Murashkin gửi lời cảm ơn tới những người có mặt đã quan tâm đến chương trình nghị sự của cuộc họp, trong đó chủ đề chính dành riêng cho

nhiệm vụ hướng nghiệp cho thanh niên, một vấn đề cấp bách đối với Việt Nam.

Các bên ghi nhận tính quan trọng của các vấn đề đang được thảo luận và khẳng định sẵn sàng cùng nỗ lực nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Xem thêm